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เริ่มประชุม   เวลา 09.00 น. 
เลขานุการสภาฯ เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 

บัดนี้ได้เวลาตามที่ก าหนดประชุมและสมาชิกสภาเทศบาลครบองค์ประชุม
แล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลต าบลมะกอกเหนือด าเนินการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลมะกอกเหนือตามระเบียบวาระต่อไป ขอเรียน
เชิญครับ 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพ  
ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลมะกอกเหนือ สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65 วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. ๒๕65 
ดิฉันขอเปิดและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปน้ี 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ไม่มีนะคะ 
ระเบียบวาระที่  ๒                  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมยัที่ 3    

ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 16 สงิหาคม พ.ศ. ๒๕65 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใด จะแก้ไข หรือเพิ่มเติมบ้างเชิญคะ เชิญค่ะผู้บริหาร                                                                                                                       
นายกเทศมนตรีฯ  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลมะกอกเหนือและท่านสมาชิกสภา

เทศบาล ข้าพเจ้านายรนชัย  ตั้งพูลผลวิวัฒน์ นายกเทศมนตรีต าบลมะกอก
เหนือ ในกรณีของผมนะครับพิมพ์ผิดพลาดไปนิดนึงนะครับหน้าที่ 21 
บรรทัดที่ 14 นับจากล่างที่ว่าและมีหลายบ้านอยู่บุกรุกตัดค าว่าอยู่ออกนะ
ครับ ต่อไปหน้าที่ 22 กลางๆ จะไปวางที่คลองโคกหม้อไม่ใช่ตอม่อนะครับ 
มาต่อบรรทัดที่ 7 นับจากล่าง จะท ายังไงก็ได้ไม่ให้ถนนพังตรงนี้หมายถึง
ตลิ่งนะครับไม้ให้ตลิ่งพังนะครับ และต่อไปหน้าที่ 23 บรรทัดที่ 5 กรมเจ้า
เป็นกรมเจ้าท่า มีแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีแล้ว ดิฉันขอมติค่ะ 
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล        
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 16
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕65 โปรดยกมือคะ 

   เชิญเลขานุการสภาฯ ค่ะ 
เลขานุการสภาฯ  รับรอง 10 เสียงครับ 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  

สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่  1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันอังคาร           
ที่  16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โปรดยกมือค่ะ  

  เชิญเลขานุการสภาฯ ค่ะ 
เลขานุการสภาฯ  ไม่มีครับ 
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มติที่ประชุม   รับรอง   10    เสียง 
ไม่รับรอง    -    เสียง 
งดออกเสียง   1    เสียง (ประธานสภาฯ) 
ไม่เข้าประชุม   1    เสียง (นายกทายุทธ ์ทองด้วง) 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    ประธานสภาฯ                   ตามที่สภาเทศบาลต าบลมะกอกเหนือมีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติ  

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 16   
สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.15 น. และมีมติก าหนดระยะเวลา   
เสนอค าแปรญัตติ จ านวน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565    
และวันที่ 22-23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น.- 16.30 น.     
ดังนั้นจึงขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติรายงานความคิดเห็นของ  
คณะกรรมการแปรญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลมะกอกเหนือ เชิญคะ 

ประธานกรรมการแปรฯ         เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลมะกอกเหนือ คณะผู้บริหารและสมาชิก 
                                   สภาเทศบาลผู้ทรงเกียรตทิุกท่านครับ ผมนายวิชัย ไทยรตัน์ สมาชิกสภา 
                                    เทศบาล เขตที่  1  ประธานกรรมการแปรญัตติ ร่ า ง เทศบัญญัติ                  

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ปฏิบัติ
หน้าที่โดย มารอรับค าแปรญัตติ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 และ
วันที่ 22-23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 
ปรากฏว่าไม่มีผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลมะกอกเหนือท่านใด
ยื่นค าขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วจึงมีมติ
เห็นชอบคงร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ตามร่างเดิม  จึงขอรายงานให้ประธานสภาเทศบาลต าบล
มะกอกเหนือ เพื่อแจ้งให้  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลมะกอกเหนือ 
พิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่  3 ต่อไปครับ 

ประธานสภาฯ                   ที่ประชุมรับทราบนะค่ะ 
ที่ประชุม                         รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4              เรื่องที่เสนอใหม่ 

                                   4.๑ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
                                       พ.ศ. 2566 (วาระที่ 2) 
ประธานสภาฯ   ต่อไปเป็นการพิจารณารา่งเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจา่ยประจ าป ี
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    งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระที ่2 เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง 
    ระเบียบให้สมาชิกได้ทราบค่ะ  
เลขานุการสภาฯ           เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล       

ทุกท่าน กระผมขอน าเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ทราบดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น    
พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554)  
ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียง
ตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข
เท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น  

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็น
ด้วยกับการแก้ไขข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอ
เปลี่ยนแปลงมติ นั้นอีก  

ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องใน
สาระส าคัญที่ ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติ ให้ส่ งปัญหานั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ 
โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อ
นั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆ 
ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างเทศบัญญัติก็ได้ 

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามที่เกิดขึ้นในการ
พิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความ
ในวรรคสามก็ได้ 

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้
ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณี
ต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะ
ข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้นครับ 

ประธานสภาฯ            ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 รายงานผลการแปรญัตติ ให้ท่าน
สมาชิกสภาฯ ทราบ  แล้วนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลมะกอกเหนือท่านใด ยื่นค าขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. 2566 และ
คณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นชอบคงร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามร่างเดิม 

                                         จึงไม่ต้องขอมติสภาฯ คงรา่งเดิมอีกครัง้ 
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ที่ประชุม                  รับทราบ 
ประธานสภาฯ                       4.2 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2566 (วาระที่ 3) 
    ต่อไปเป็นการพิจารณารา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระที่ 3  
    เชิญเลขานุการสภาสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบค่ะ 
เลขานุการสภาฯ         เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ทกุท่าน 

กระผมขอน าเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ทราบดังนี ้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
ข้อ ๕๒ การพิจารณารา่งข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ใน
การพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะ ให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม่ครับ 

ประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงแล้ว ไม่มีใครอภิปรายนะคะ ดิฉันขอถามมติ      
นะค่ะ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ            
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเสนอ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ โปรดยกมือค่ะ 

เลขานุการสภาฯ  เห็นชอบ  10 เสียงครับ 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภา เทศบาลท่ านใดไม่ เห็นชอบให้ตรา เป็น เทศบัญญัติ                   

เรื่ อ ง  งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ .ศ .  2566              
โปรดยกมือค่ะ 

เลขานุการสภาฯ  ไม่มีครับ 
มติที่ประชุม   รับรอง   10    เสียง 

ไม่รับรอง    -    เสียง 
งดออกเสียง   1    เสียง (ประธานสภาฯ) 
ไม่เข้าประชุม   1    เสียง (นายกทายุทธ ์ทองด้วง) 

ประธานสภาฯ   สรุปสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ 
    รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

                                      4.3 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                                 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลต าบลมะกอกเหนือ  

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบฯ ค่ะ 
เลขานุการสภาฯ        เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชกิสภาเทศบาล ทุกท่าน 

/กระผมขอ… 
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                            กระผมขอน าเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ทราบ ดังนี้   
                            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
                                  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                            พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561  
 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อาจจา่ยขาดจากเงินสะสมได้โดย

ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปน้ี 
                            (1) ให้กระท าได้เฉพาะกจิการซึ่งอยู่ในอ านาจหนา้ที่ขององค์กรปกครอง 
                            ส่วนท้องถ่ินซ่ึงเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่ 
                            เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่ 
                            จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม 
                            แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายก าหนด 
                           (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองสว่น 
                           ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
                            (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 
                            สามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  
                            เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มสีาธรณภัย 
                            (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน 
                            ท้องถิน่ต้องด าเนินการกอ่หนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 
                            หน่ึงปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาทีก่ าหนดให้การจ่ายเงิน 
                            สะสมนั้นเป็นอันพับไป 
                            ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะ 
                            การเงินการคลังขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และเสถียรภาพใน 
                            ระยะยาวครับ 

ประธานสภาฯ           เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดค่ะ 
นายกเทศมนตรีฯ  เรียนประธานสภาและท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับข้าพเจ้านายรนชัย ตั้ง

พูนผลวิวัฒน์  นายกเทศมนตรีต าบลมะกอกเหนือ  ขอเสนอญัตติขออนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังนี้ นะครับ  
หลักการ 
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลต าบลมะกอกเหนือ โดยปรับ
พื้นที่และถมดินบดอัดแน่น 2,762 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.49 เมตร 
งบประมาณ 498,000 บาท รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ปร.5 และแบบ
แปลนเทศบาลต าบลมะกอกเหนือ  

/เหตุผล… 
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เหตุผล  
1. บริเวณพื้นผิวเขตที่ดินในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยยังมีอยู่ทั่วบนพื้นผิว 

หากตะกุยขึ้นมาจะท าให้ขยะที่อยู่ด้านล่างขึ้นตามมาด้วย ประกอบกับ
พื้นที่สถานก าจัดขยะนี้เป็นพื้นที่ต่ าน้ าท่วมจะท าให้ขยะผุดขึ้น ลอย
กระจายบริเวณกว้าง ซึง่น าความเดือดร้อนสู่ประชาชนในวงกว้าง การ
แก้ปัญหาขยะถูกลมพัดปลิวว่อนและน้ าพัดพา กระจายสู่บ้านเรือน
ชุมชน 

2. เพื่อปรับพื้นที่ของสถานที่ก าจัดมูลฝอยให้พร้อมในการใช้ประโยชน์
ด้านอื่น 

3. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 
พ.ศ. 2561 ข้อ 89  

ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลมะกอกเหนือเพื่อ
พิจารณาต่อไปครับ 

ประธานสภาฯ           มีสมาชิกสภาเทศบาลทา่นใดจะสอบถามหรืออภปิรายเพิ่มเติม เชิญคะ่ 
                            เชิญค่ะคุณนายสัมพันธ์ สุวรรณเดช 
นายสัมพันธ์ สุวรรณเดช  ครับขอบคุณมากครับ ท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรีต าบล

มะกอกเหนือ ท่ านรองนายกเทศมนตรีต าบลมะกอกเหนือและ          
ท่านเลขา ท่านปลัด เจ้าหน้าที่ และน้องๆ สมาชิกสภาทุกท่าน กระผม         
นายสัมพันธ์  สุวรรณเดช สมาชิกสภาเขต 2 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี
ต าบลมะกอกเหนือขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลต าบลมะกอกเหนือ 
โดยปรับพื้นที่และถมดินบดอัดแน่น 2,762 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.49 
เมตร งบประมาณ 498,000 บาท รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ปร.5 
และแบบแปลนเทศบาลต าบลมะกอกเหนือ ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ
เพราะว่าบ่อขยะเวลาน้ าท่วมจะท าให้ขยะลอยออกจากบริเวณที่เก็บกัก
ขยะจะท าให้ประชาชนบริเวณหลังสถานีและชุมชนใกล้เคียงไม่ได้รับเชื้อ
โรคจากบ่อขยะนะครับ ครับขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ                     เชิญคะ่ คุณวิชัย ไทยรตัน์ 
คุณวิชัย ไทยรัตน ์ ครับขอบคุณมากครับท่านประธาน ผมนายวิชัย ไทยรัตน์ สมาชิกสภา

เทศบาล เขตที่ 1 ก่อนที่จะอนุมัติโครงการนะครับผมอยากจะทราบเรื่อง
เงินสะสมสักนิดนึงว่าตอนนี้เรามีเงินสะสมจ านวนเท่าไรอยากให้ทุกคนใน
ที่นี้ได้รับทราบด้วยครับ โครงการที่จัดท านี้ อยากให้ท่านนายกฯ อธิบาย
รายละเอียดเพิ่มเตมิอีกสักหน่อยครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ           เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดค่ะ 
 

/นายกเทศมนตรีฯ… 
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นายกเทศมนตรีฯ ครับ เรียนประธานสภาและท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ บ่อขยะนี้นะครับ
คือเราถมไปบางส่วนเนื่องจากว่าตอนนี้ผมดูในงบประมาณเงินจ่ายขาดเงิน
สะสมถมไปส่วนหนึ่งก่อนเนื่องจากว่าต้องแก้ไขปัญหาในระดับหนึ่งก่อนใน
ส่วนของโครงการก่อสร้างถนนดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนของการด าเนินการ ที่
จะท าถนนเข้าไปในบ่อขยะ ความสูงอยู่ในระดับหนึ่งความสูงนี้ท าถนนไป
แล้วให้อยู่สูงกว่าระดับน้ าในช่วงน้ าท่วมนะครับ เลยต้องถมดินไประดับ
หน่ึงก่อนหลังจากนั้นก็จะมีโครงการท าถนนเข้าไป เพราะฉะนั้นถ้าไม่ถมดิน
ก่อนถนนก็จะต่ ากว่าระดับน้ าเวลาน้ าท่วม ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ                     เชิญคะ่ คุณวิชัย ไทยรตัน์ 
คุณวิชัย ไทยรัตน์ ครับขอบคุณมากครับท่านประธาน ผมนายวิชัย ไทยรัตน์ สมาชิกสภา

เทศบาล เขตที่ 1 ขอบคุณท่านนายกที่ชี้แจงรายละเอียดนะครับและอีก
อย่างหนึ่งนะครับที่ถามเรื่องจ านวนเงินสะสมตอนนี้มีจ านวนเท่าไรครับ 
สามารถจ่ายได้เท่าไรอย่างไรครับ 

ประธานสภาฯ                        เชิญคะ่ คุณสมจิตร เพ็งช่วย 
นางสมจิตร  เพ็งช่วย ค่ะเรียนประธานสภา สมาชิกสภา นายกเทศมนตรีต าบลมะกอกเหนือ และ

คณะผู้บริหารดิฉัน นางสมจิตร เพ็งช่วย ผู้อ านวยการกองคลังเทศบาล
ต าบลมะกอกเหนือ เงินสะสมประจ าปี 2565 ที่สามารถน าไปใช้ได้นะคะ  

 เงินสะสม     18,133,850.66 บาท 
 เงินทุนส ารอง    21,196,876.89 บาท 
 เงินสะสม     18,133,850.66 บาท  
 ต้องกันไว้ส าหรับ 

1. กันเงินค่าใช้จ่ายบุคลากร (3 เดือน)  
       4,500,000.00บาท 

2. กันเงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ เบ้ียคนชรา พกิาร  
  (3 เดือน)         1,020,000.00 บาท 

3. กันเงินโครงการที่ขออนุมตัิจ่ายขาดเงินสะสมแล้ว 
           8,324,900.00 บาท 

4. เงินสะสมคงเหลอื              4,258,950.66 บาท 
5. ส ารองจา่ยกรณีสาธารณภัย ร้อยละ 10 ของเงินสะสม 

(หลังหักเงินกันโครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมแล้ว) 
                  425,895.06 บาท 

6. คงเหลือเงินสะสมที่สามารถใช้ได ้
               3,833,055.60 บาทค่ะ 
 

/ประธานสภาฯ...         
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ประธานสภาฯ           มีสมาชิกสภาเทศบาลทา่นใดจะสอบถามหรืออภปิรายเพิ่มเติมอีก  
                            หรือไม่คะ ถ้าไม่มีดิฉันขอถามมติค่ะ  
 ตามญัตติขออนุมัติใช้จา่ยเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                            เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลต าบลมะกอกเหนือ     
                            ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่คณะผู้บริหารเสนอญัตติมา  
                            สมาชิกสภาเทศบาลทา่นใด อนุมัต ิโปรดยกมือค่ะ   
                            เชิญเลขานุการสภาฯ ค่ะ 

เลขานุการสภาฯ  อนุมัติ  10 เสียงครับ 
ประธานสภาฯ            ตามญัตติขออนุมัติใช้จา่ยเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                            เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลต าบลมะกอกเหนือ     
                            ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่คณะผู้บริหารเสนอญัตติมา  
                            สมาชิกสภาเทศบาลทา่นใด ไม่อนุมัต ิโปรดยกมือค่ะ 
                           เชิญเลขานุการสภาฯ ค่ะ    
เลขานุการสภาฯ       ไม่อนุมัติ        ไม่มี 
                             งดออกเสียง      1     เสียง (ประธานสภาฯ) 
                            ไม่เข้าประชุม 1     เสียง (นายกทายุทธ์ ทองด้วง) 
เลขานุการสภาฯ        สรุปมติที่ประชุม 
                            อนุมัติ         10     เสียง 
                            ไม่อนุมัติ           -     เสียง 
                                    งดออกเสียง      1     เสียง (ประธานสภาฯ) 
                                    ไม่เข้าประชุม     1     เสียง (นายกทายุทธ์ ทองด้วง) 
ระเบียบวาระที่ 5      เรื่องอื่นๆ  
ประธานสภาฯ           มีสมาชิกสภาเทศบาลทา่นใดจะสอบถามหรือปรึกษาหารือเพิ่มเติมอีกไม่คะ 
 เชิญค่ะผู้บริหาร  
นายกเทศมนตรีฯ  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลมะกอกเหนือและท่านสมาชิกสภา

เทศบาล ข้าพเจ้านายรนชัย  ตั้งพูลผลวิวัฒน์ นายกเทศมนตรีต าบลมะกอก
เหนือ ครับ อยากจะแจ้งให้ทราบว่าเราจะมีการแข่งโพนประเพณี        
แข่งโพน วันที่ 14 ,15 และ 16 กันยายนนี้ ตอนนี้ก็ก าลังด าเนินการ
เพราะฉะนั้นอยากขอความร่วมมือสมาชิกสภาเทศบาลของทุกท่านด้วยให้
มาดูแลอะไรที่พอจะช่วยเหลือได้อยากให้ช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อ
หน้าตาของเทศบาลต าบลมะกอกเหนือนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผม
ได้รับรายงานมาเมื่อเช้าจากเจ้าหน้าที่ ห้องน้ าเราที่อยู่ที่สนามฟุตบอล 
มีบคุคลมาท าลายทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นกระจกร้าวแตก ประตูพัง  

/เพราะฉะนั้น... 
 



 
 



 


